

Những dự án cho mùa xuân thêm xuân

Mùa xuân là mùa khởi đầu của một năm, mang đến sức sống mới cho muôn loài. Những dự án đầu tiên đứng chân tại khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái cũng được ví như mùa xuân bởi nó mang lại niềm hy vọng của sự phát triển và truyền cảm hứng thu hút đầu tư cho các nhà đầu tư thứ cấp vào KCN này nói riêng, Khu kinh tế Thái Bình nói chung. Các dự án được khởi công, động thổ đầu năm mới làm cho mùa xuân thêm xuân.



Thi công hạ tầng phục vụ khởi công dự án nhà máy Lotes Thái Thụy Việt Nam tại khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định KCN Liên Hà Thái là dự án trọng điểm đầu tiên trong Khu kinh tế Thái Bình được quy hoạch trở thành KCN tổng hợp đa ngành, công nghệ cao. Các ngành nghề được ưu tiên thu hút đầu tư gồm điện, điện tử, công nghệ thông tin, phần mềm tin học, công nghiệp cơ khí, lắp ráp chế tạo máy, tự động hóa, công nghiệp ô tô, công nghiệp phụ trợ, sản xuất thiết bị y tế công nghệ cao... Chỉ trong thời

gian ngắn sau thành lập và đầu tư hạ tầng, KCN Liên Hà Thái đã thu hút được 4 nhà đầu tư thứ cấp 100% vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 440 triệu USD. Đây đều là những dự án lớn cả về quy mô, tỷ suất đầu tư và sử dụng công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh. Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng của Công ty Nam Tai Group Pte.Ltd có diện tích gần 42ha, tổng vốn đầu tư 80 triệu USD. Nhà đầu tư thực hiện xây

dựng và kinh doanh khai thác cho thuê nhà xưởng đối với các dự án phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh và quy hoạch, tính chất của KCN Liên Hà Thái; cho thuê văn phòng phục vụ điều hành nhà xưởng sản xuất. Suất vốn đầu tư trung bình của các dự án thuê nhà xưởng khoảng 5 triệu USD/ha. Theo tiến độ mà nhà đầu tư cam kết và được quy định trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đến hết năm 2023 Nam Tai Group

Pte.Ltd sẽ hoàn thành xây dựng 5 nhà xưởng, trung tâm thiết kế thời trang và các hạ tầng xung quanh; đến hết năm 2026 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án với 27 nhà xưởng và hạ tầng đồng bộ xung quanh.

Dự án nhà máy Lotes Thái Thụy Việt Nam có diện tích 15ha, tổng vốn đầu tư 120 triệu USD. Đây là dự án công nghệ cao chuyên sản xuất linh kiện điện tử. Trong giai đoạn 1, quy mô của dự án đạt ra sản xuất chân kết nối ram máy tính sản lượng 78.880.000 sản phẩm/năm; sản xuất cáp nối (cable) dùng cho máy tính và thiết bị điện tử sản lượng 12 triệu sản phẩm/năm; sản xuất linh kiện, cấu kiện kim loại dùng cho máy móc công nghiệp sản lượng 432.000 sản phẩm/năm. Dự án tiếp tục được mở rộng giai đoạn 2 công suất sản xuất mỗi năm 118.320.000 sản phẩm chân kết nối ram máy tính, 18 triệu sản phẩm cable và 648.000 sản phẩm linh kiện, cấu kiện kim loại dùng cho máy móc công nghiệp. Nhà đầu tư phấn đấu hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 khoảng nửa đầu năm 2023 và hoàn thành toàn bộ giai

đoạn 2 của dự án trước năm 2028. Dự án nhà máy Ohsung Vina Thái Bình có diện tích 6ha, tổng vốn đầu tư 40 triệu USD. Mục tiêu hoạt động của dự án là sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối, điều khiển điện, sản xuất linh phụ kiện cho màn hình Led, TV Oled với tổng công suất đạt 149 triệu sản phẩm/năm và dịch vụ gia công, sửa chữa, bảo hành các mặt hàng theo yêu cầu của khách hàng nếu có. Theo lãnh đạo Công ty TNHH Ohsung Vina, nhà máy Ohsung Vina Thái Bình được khởi công đầu xuân mới năm nay và phấn đấu hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào sản xuất toàn bộ cả 3 giai đoạn vào giữa tháng 6/2024; trong đó, giai đoạn 1 sẽ hoàn thành chính thức đi vào sản xuất tháng 6/2022.

Với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thủ tục đầu tư của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng cùng quyết tâm, nỗ lực của nhà đầu tư thứ cấp, 3 dự án trên đồng loạt khởi công, động thổ vào ngày 18/2/2022. Có thể nói, đây là những dự án lớn có tiến độ đầu tư nhanh nhất từ trước tới nay trong các KCN trên địa bàn tỉnh. Được khởi công, động thổ vào đầu xuân mới, những dự án này khi đi vào hoạt động mang theo kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá về phát triển công nghiệp trong Khu kinh tế Thái Bình, thay đổi diện mạo nông thôn các địa phương trong vùng dự án, lan tỏa cảm hứng, động lực thúc đẩy các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình.

KIẾN XƯƠNG

Triển vọng thu hút đầu tư

Để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, những năm qua, huyện Kiến Xương đã tích cực khai thác tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp về đầu tư tại địa bàn. Nhờ đó kinh tế của huyện tăng trưởng khá, giá trị sản xuất bình quân 5 năm 2015 - 2020 tăng 9,85%/năm, năm 2021 tăng 7,0%.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh cùng sự năng động, sáng tạo, quyết tâm, chung sức đồng lòng của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, huyện Kiến Xương đã phối hợp với các sở, ngành cung cấp thông tin, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của huyện, tăng cường cải cách hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất, kinh doanh, huyện xác định phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng cơ chế phù hợp là nhiệm vụ trọng tâm, là động lực thu hút đầu tư... từ đó thu hút nhiều nhà đầu tư đến với huyện. Từ năm 2016 đến nay, Kiến Xương đã tiếp nhận thêm nhiều dự án đầu tư có công nghệ sản xuất tiên tiến hiện đại, ít ô nhiễm môi trường với tổng số vốn trên 1.800 tỷ đồng, tạo nhiều việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Điển hình, năm 2020 Công ty TNHH Mạnh La đã đầu tư xây dựng nhà

máy sản xuất giày thể thao tại xã Minh Quang với số vốn hàng trăm tỷ đồng, lắp đặt hệ thống máy móc hiện đại, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong thời gian tới. Lãnh đạo Công ty khẳng định, Kiến Xương chắc chắn sẽ là nơi Công ty tiếp tục đặt niềm tin để phát triển sản xuất, kinh doanh bởi cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tâm huyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Với Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đề, từ năm 2018 Công ty đã đầu tư nhà máy Tân Đề 5 tại cụm công nghiệp Vũ Ninh, đến nay nhà máy có 84 dây chuyền sản xuất, chiếm trên 20% tỷ trọng toàn Công ty, tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động với thu nhập bình quân 9,2 triệu đồng/người/tháng. Hiện Công ty đang tiếp tục mở rộng quy mô nhà xưởng, phấn đấu đưa nhà máy Tân Đề 5 chiếm thị phần tăng thêm khoảng 20% trong năm 2022. Bí thư ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty, chính môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, cởi mở và minh bạch của Kiến Xương đã tạo sự hấp dẫn để "kéo" Công ty đầu tư về huyện.

Ông Nguyễn Văn Dục, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương khẳng định: Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tập trung vào thu hút đầu tư trên tất cả các lĩnh vực. Điển hình như trong lĩnh vực nông nghiệp, trên cơ sở kế hoạch phát triển nông nghiệp, đặc biệt là

phát triển một số sản phẩm đặc thù, huyện sẽ tập trung thu hút đầu tư vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như thực hiện tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại, đưa công nghệ số vào đồng ruộng để hướng đến đích cuối cùng là tạo được thương hiệu của sản phẩm. Cùng với đó sẽ tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, xây dựng. Bên cạnh việc phát triển 24 làng nghề hiện có, Kiến Xương sẽ đón đầu các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 28 dự án trọng điểm, nhất là các dự án về hạ tầng giao thông, đồng thời tiếp tục thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu về du lịch tâm linh, du lịch làng nghề và xây dựng các khu đô thị trên địa bàn huyện nhằm tạo sự đột phá trong thời gian tới.

Để đạt được mục tiêu trên, Kiến Xương tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, trong đó trọng tâm là tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Huyện cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư và đồng hành cùng các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

THU THUY



Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đề đầu tư nhà máy Tân Đề 5 tại cụm công nghiệp Vũ Ninh (Kiến Xương), đến nay nhà máy có 84 dây chuyền sản xuất, tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động với thu nhập bình quân 9,2 triệu đồng/người/tháng.

Ông Phan Đình Dục, Phó Trưởng ban thường trực Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh



Lotes, Ohsung, Nam Tai Pte đều là những nhà đầu tư FDI lớn, có năng lực tài chính mạnh, công nghệ sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư vào KCN Liên Hà Thái. Các dự án nhanh chóng được triển khai trên thực địa để sớm đi vào hoạt động đã minh chứng cho môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh ngày càng thông thoáng, thuận lợi cũng như quyết tâm của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở luôn đồng hành với các nhà đầu tư. Bên cạnh được hỗ trợ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, khi đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình, các nhà đầu tư còn được hưởng nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư đặc biệt của tỉnh. Đây chính là điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án và cơ hội cho các nhà đầu tư khác nghiên cứu, hợp tác đầu tư cùng phát triển khi đến Thái Bình trong thời gian tới.

Ông Phạm Hồng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy



Ba dự án lớn được khởi công, động thổ vào dịp đầu xuân mới mang lại nhiều niềm vui và hy vọng cho địa phương và các tầng lớp nhân dân xã Thụy Liên. Việc các dự án có tiến độ thực hiện nhanh đã củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và tạo thuận lợi cho công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho các dự án khác trong thời gian tới. Tôi hy vọng tỉnh sẽ thu hút được thêm nhiều nhà đầu tư lớn vào hoạt động, sớm lấp đầy đất công nghiệp KCN Liên Hà Thái giúp địa phương chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại, dịch vụ theo đúng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, làm cho diện mạo nông thôn thêm khởi sắc.

Ông Nguyễn Văn Dung, thôn Trà Bôi, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy



Nhà tôi có 4 sào ruộng trong diện thu hồi để phục vụ dự án KCN Liên Hà Thái. Qua nghe cấp ủy, chính quyền xã và các nhà đầu tư thông tin công khai về các dự án, tôi cũng như bà con trong thôn, trong xã đồng thuận cao bàn giao đất phục vụ phát triển công nghiệp. Nay thấy các dự án sớm được đầu tư xây dựng chúng tôi rất phấn khởi vì đất không bị bỏ hoang như ở một số nơi, diện mạo nông thôn thay đổi và nhất là con cháu chúng tôi có cơ hội việc làm ngay tại quê hương, không phải đi làm ăn xa nữa. Chúng tôi mong các dự án sớm đi vào hoạt động, ưu tiên tuyển dụng con em địa phương vào làm việc để có sinh kế sau khi bị thu hồi đất, ổn định thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Quá trình sản xuất, kinh doanh, các nhà máy chú trọng bảo vệ môi trường, quan tâm đến công tác an sinh xã hội cho người lao động và nhân dân địa phương.

KHẮC ĐUẨN

Máy cấy trên những cánh đồng thửa lớn

Từ nhiều vụ nay, hình ảnh những chiếc máy cấy trên các cánh đồng đã trở nên quen thuộc với nông dân Thái Bình. Đưa máy cấy vào phục vụ sản xuất đã tạo bước đột phá trong thực hiện cơ giới hóa khâu gieo cấy, góp phần giải phóng sức lao động, tăng năng suất, hình thành những cánh đồng thửa lớn, vùng sản xuất tập trung.

phóng sức lao động, bảo đảm lịch thời vụ đồng thời hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Ông Đặng Văn Quang, nông dân xã Bình Minh (Kiến Xương) cho biết: Trước tình trạng lực lượng

lao động nông nghiệp ở nông thôn ngày càng giảm, độ tuổi lao động ngày càng tăng thì biện pháp áp dụng

cơ giới hóa trong khâu cấy, mà cụ thể là gieo mạ khay, cấy bằng máy là giải pháp giải quyết được những vấn đề bất cập trên. Nếu cấy tay, 1 người mỗi ngày chỉ cấy được 1 - 1,5 sào trong khi sử dụng máy cấy, mạ khay chỉ trong 40 phút là xong 1 mẫu ruộng. Ngoài phục vụ diện tích của gia đình, tôi còn cấy thuê, thành lập trung tâm mạ khay. Vụ xuân này, tôi hợp đồng trọn gói từ gieo mạ đến cấy cho khoảng 200 mẫu ruộng của xã Vũ Hội (Vũ Thư). So với thuê cấy thủ công, cấy bằng máy sử dụng mạ khay phục vụ người dân tiết kiệm khoảng 100.000 - 120.000 đồng/sào. Ông Quang cho biết thêm, nhờ có máy nên với những diện tích ruộng người khác bỏ hoang, anh mượn để cấy. Hiện ông thuê trên 100 mẫu.

Trước đây, thị trấn Kiến Xương là địa phương có

diện tích gieo trồng lớn của huyện Kiến Xương. Nhờ các cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai hiệu quả các mô hình trình diễn cấy máy, tập quán canh tác của nông dân đã thay đổi. Ông Phạm Văn Hiến, Giám đốc HTX SXKD DVNN Thanh Nê, thị trấn Kiến Xương cho biết: Sau một số vụ thử nghiệm cấy lúa bằng máy đã cho thấy hiệu quả tích cực về môi trường, xã hội, kinh tế hơn hẳn so với cách gieo trồng trước đây. Thứ nhất, ruộng không phải sử dụng thuốc trừ cỏ, thuốc trừ ốc bươu vàng, cây mạ cấy xuống khỏe, ít bị ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, mưa rét; khoảng cách cây - cây, hàng - hàng thưa nên thuận lợi trong quá trình chăm sóc; lúa sinh trưởng và phát triển đồng đều, trở bông tập trung, năng suất bảo đảm. Do vậy, diện tích cấy bằng máy tại địa phương tăng theo từng vụ. Vụ xuân này, toàn thị trấn có 20 máy cấy các loại, khoảng 90% diện tích do HTX quản lý được cấy bằng máy, nhờ

đó bảo đảm thời vụ, giảm chi phí đầu vào cho người dân, khắc phục tình trạng thiếu lao động. Là một trong những địa phương đi đầu trong việc áp dụng và mở rộng diện tích cấy bằng máy, vụ xuân này, toàn huyện Đông Hưng ước có khoảng 4.600ha lúa cấy bằng máy. Ông Lê Quý Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hưng cho biết: Các loại máy cấy: máy ngồi lái, máy cấy Văn Lang (do doanh nghiệp trên địa bàn huyện sản xuất), máy cấy cầm tay đã được nông dân huyện Đông Hưng mạnh dạn đầu tư, sử dụng linh hoạt, hiệu quả. Để hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, giảm áp lực về lao động, thời vụ, tăng năng suất, sản lượng, bảo vệ môi trường sinh thái và quan trọng nhất là nâng cao chất lượng lúa gạo, thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện ban hành chính sách về hỗ trợ mở rộng diện tích áp dụng máy cấy từ đó từng

bước thay đổi tập quán của bà con nông dân, thúc đẩy nền công nghiệp xanh, sạch.

Vụ xuân năm 2022, toàn tỉnh gieo cấy 75.500ha, trong đó phần diện tích sử dụng mạ khay, cấy bằng máy đạt 20% (tương đương trên 15.000ha). Thời gian tới, ngành nông nghiệp cùng các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh tích tụ ruộng đất để áp dụng mô hình gieo mạ khay, cấy bằng máy. Khuyến khích thành lập mới tổ hợp tác, HTX chuyên gieo mạ khay, cấy bằng máy; hỗ trợ xây dựng và triển khai các mô hình cơ giới đồng bộ từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch, sấy lúa. Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, tưới lợi nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi đưa máy vào phục vụ sản xuất, từng bước hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, tăng thu nhập cho nông dân.

NGÂN HUYNH



Vụ xuân năm 2022, huyện Đông Hưng có khoảng 4.600ha lúa cấy bằng máy.